



# เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๕๖๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖๗ ๓๑๔๙๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nrd@parliament.go.th

ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ประมวลข่าวต่างประเทศ

## สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

- คณะรัฐมนตรีศรีลังกามีมติเห็นชอบให้ลดอำนาจประธานาธิบดี

● สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา : คณะรัฐมนตรีศรีลังกามีมติเห็นชอบให้ลดอำนาจประธานาธิบดี  
(วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)

เมื่อวันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า คณะรัฐมนตรีศรีลังกามีมติเห็นชอบในการลดอำนาจฝ่ายบริหารของประธานาธิบดี อย่างไรก็ตาม ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งสำคัญที่สุดของศรีลังกา

นายมีถธิपालา สิริเสนา (Mr. Maithripala Sirisena) ประธานาธิบดีศรีลังกา ได้เสนอให้มีการลดอำนาจฝ่ายบริหารในระบบประธานาธิบดีต่อคณะรัฐมนตรี และได้ส่งเสริมและสนับสนุนต่อระบบการเลือกตั้งแบบใหม่ตามมติเห็นชอบโดยคณะรัฐมนตรี ซึ่งนายสิริเสนา กล่าวว่า “นับว่าเป็นความคาดหวังของตนที่ได้เสนอระบบการเลือกตั้งใหม่ ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบต่อรัฐสภา โดยการลดอำนาจฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีและเป็นการเปลี่ยนผ่านอำนาจประธานาธิบดีไปสู่ฝ่ายนิติบัญญัติ คือ รัฐสภาตลอดจนคณะกรรมการอิสระ” นอกจากนี้ ได้มีการเจรจาหารือในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และเป็นการบรรลุเจตนารมณ์ต่อการให้คำมั่นสัญญาซึ่งแถลงการณ์ไว้ในการเลือกตั้ง

ทั้งนี้ นายสิริเสนาได้กล่าวเสริมว่า รัฐบาลใหม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการเลือกตั้งที่เสรีและยุติธรรม ซึ่งได้มีการเจรจาหารือกันเป็นระยะเวลากว่า ๔๐ ปี อย่างไรก็ตาม รัฐบาลใหม่ได้จัดตั้งสถาบันต่าง ๆ ซึ่งมีความสำคัญ อาทิ ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านการบริการภาครัฐ ศาล และการติดสินบน และการทุจริต โดยรัฐบาลใหม่ที่ครองอำนาจในการเลือกตั้งในเดือนมกราคม ๒๕๕๘ ได้จัดทำแผนหลายประการ อาทิ การบรรเทาความยากจน การส่งเสริมเสรีภาพ การเสริมสร้างสุขภาพ และการส่งเสริมสนับสนุน ด้านการศึกษา เป็นต้น

อนึ่ง สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา (Democratic Socialist Republic of Sri Lanka) ปกครองด้วยระบอบสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐ หัวหน้าฝ่ายบริหาร (Head of State and Head of Government) และผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพ โดยได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ดำรงตำแหน่งสมัยละ ๖ ปี ไม่เกิน ๒ สมัย

- ที่มา : สำนักข่าวซินหัว วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ Source – Xinhua News Agency (Eng)  
: <http://news.xinhuanet.com/english/2015-11/18> วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  
: [www.nampa.org](http://www.nampa.org) วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  
: [www.ipu.org/parline](http://www.ipu.org/parline) วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  
: [www.sameal.mfa.go.th](http://www.sameal.mfa.go.th) วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  
: [www.cia.gov](http://www.cia.gov) วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

\*\*\*\*\*

นางสาวธรวดาร่า มุสิกะโปดก  
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการ  
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ  
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
ผู้จัดทำ